
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.พรพิมล  วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล  แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๗. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายปริญญา ปานทอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๒ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.มาโนชย์ นวลสระ คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ์
๙. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๐. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๑. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๑๒. ผศ.เย่ียมลักษณ์ อุดาการ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๓. ผศ.เกษรา ปัญญา รองผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๔. นางประไพ ปรีชา รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๑๖. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 ดร.ถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
 ๑.๑.๑ การจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ๓๘ แห่ง 

ของสํานักงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า สํานักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน ๓๘ แห่ง โดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๑ ประมาณ ๙๒๐ กว่าล้านบาท รองลงมาได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๘๐๐ กว่าล้านบาท และ 
๗๐๐ กว่าล้านบาท ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุด 
ประมาณ ๒๗๐ กว่าล้านบาท ทําให้เห็นได้ว่าผู้ที่จัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ที่
รอบรู้ และเป็นที่ไว้วางใจและได้รับความเช่ือถือจากสํานักงบประมาณ ทั้งน้ี จะนําเข้าไปพิจารณาเป็นวาระ 
ที่กรรมาธิการพิจารณาซักถามในรายละเอียดต่อไป ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนรวมถึง 
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ผู้ช้ีแจงงบประมาณจะต้องพิจารณาในรายละเอียดพร้อมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจนและรอบคอบ เพ่ือให้
ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวข้างต้นต่อไป 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 

  - ไม่มี -  
 

๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๓.๑  คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 
         เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเลือกเพ่ือแต่งต้ังให้อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เป็น
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้การแต่งต้ังมีผลต้ังแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม 
๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ ๔๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน 
 ในการน้ี อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย จะครบระยะเวลาการเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน่ึงร้อยแปดสิบวัน ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดังน้ัน ต้ังแต่วันที่ ๒๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และไม่มีผู้รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และเป็นไปตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จึงได้มีมติเลือกเพื่อแต่งต้ังให้  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โดยให้การแต่งต้ังมีผลต้ังแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
บัดน้ี สภามหาวิทยาลัยได้มีคําสั่งแต่งต้ังเรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต่งต้ังให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข ข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ  
เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
แต่ทั้งน้ี ต้องไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวัน 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบายหรือระดมความคิด 
 
  - ไม่มี - 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า สืบเน่ืองจากที่ได้ทําหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสภามหาวิทยาลัย
เรื่องขอบรรจุวาระการประชุมเพ่ือแต่งต้ังรักษาราชการแทนอธิการบดี ที่ พิเศษ/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ โดยขอคัดค้านกระบวนการพิจารณาการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่ากระบวนการและการดําเนินการทั้งหมดไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เน่ืองจากอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ยังมีตําแหน่งเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช เป็นกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร ซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งถือว่ากระบวนการที่ผ่านมา 
ไม่ถูกต้อง จึงขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่อีกครั้งหน่ึง ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
พิจารณาการแต่งต้ังรองอธิการบดีพร้อมกันในวันน้ี 
 นายกสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่าการดําเนินการพิจารณาการเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุมในวันน้ัน รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยได้มีการลงมติไว้แล้ว
ว่าให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑๒ เสียง และให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๕ 
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จํานวน ๕ เสียง ซึ่งการประชุมในครั้งน้ีมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๒๐ คน โดยผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง  
ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ขอร่วมลงมติในระเบียบวาระที่พิจารณาเรื่องน้ี และอาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ไม่ขอลงมติในระเบียบวาระน้ี แต่ยังอยู่ในห้องประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นประธานท่ีประชุมได้ดําเนินการอย่างเป็นกลางโดยไม่ใช้สิทธ์ิ 
ดังน้ัน เมื่อมีการลงมติไปแล้วกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกคนต้องเคารพในมติสภามหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ดี
เมื่อมีผู้นําเสนอและทักท้วงในเร่ืองดังกล่าว จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาว่าจะให้ยกเลิกมติสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีดังกล่าวหรือไม่ 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ประเด็นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและมีมติไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรนํามาพิจารณาใหม่  
๒. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่า 

ไม่เห็นด้วยกับการดําเนินการในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เน่ืองจากเป็นการเลือก
ก่อนครบวาระ และเป็นการดําเนินการโดยใช้เสียงข้างมากของสภามหาวิทยาลัยลงมติเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมาย หากมองว่าการทักท้วงน้ีเป็นการไม่เคารพมติสภามหาวิทยาลัยน้ันคงไม่ใช่เพราะบางสิ่งบางอย่าง
เป็นเรื่องของการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาที่อยู่ภายในกรอบอํานาจสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ แต่กรณีน้ี
กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แล้วไปดําเนินการลงมติโดยใช้เสียงข้างมากนํามายกเว้นหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมายจึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยได้ดําเนินการลงมติเพ่ือแต่งต้ังไปต้ังแต่วันที่  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่ให้ไปทํางานวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นการขัดแย้งกัน ซึ่งมติสภามหาวิทยาลัย 
เป็นคําสั่งทางปกครอง  

๓. ควรดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ประเด็นใด วาระใด ที่ได้ดําเนินการแล้ว 
มีมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ควรจบ ไม่ควรนํามาทบทวนใหม่ 

๔. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่า 
ควรดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพราะประเด็นน้ีเป็นเรื่องเอกสิทธ์ิของแต่ละบุคคล  
ควรลงมติและบันทึกไว้ 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง และอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ขอคัดค้านมติยืนยันการดําเนินการพิจารณาการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  

๖. ควรลงมติและระบุให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการต่อโดยเปิดเผยหรือลับ และผู้ใดเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

๗. เน่ืองจากระเบียบวาระน้ีไม่ใช่ระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา แต่เป็นเพียงการเสนอความคิดเห็น
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทักท้วงเร่ืองเดิมที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบและได้ดําเนินการผ่านไป
เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นว่าสภามหาวิทยาลัยไม่จําเป็นต้องนํากลับมาพิจารณาอีก  

๘. เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งได้ทําหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอขอบรรจุ
ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งสามารถท่ีจะดําเนินการนําประเด็นหารือและนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาได้ ทั้งน้ี ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณา ได้แก่ ๑) เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี



๖ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๒) เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ กรณีพิจารณาแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่  
 
 จากน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมให้ลงมติโดยเปิดเผย ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๓ โดยให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยยกมือขึ้นพ้นศีรษะ กรณีเห็นด้วยว่าควรพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่มีการพิจารณาเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หรือ เห็นด้วยว่าควรดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่มีการพิจารณาเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๘ คน และผลการลงมติเป็น 
ดังน้ี 

(๑) เห็นด้วยว่าควรพิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๗ มถินุายน ๒๕๖๐ ที่มีการพิจารณาเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ๒ คะแนน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว และ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์) 

(๒) เห็นด้วยว่าควรดําเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๗ มถินุายน ๒๕๖๐ ที่มีการพิจารณาเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ๑๒ คะแนน 

(๓) งดออกเสียง ๓ คน 
(อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล) 

  ทั้งน้ี ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่ใช้สิทธ์ิ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ ยืนยันมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ที่มีการพิจารณาเลือกเพ่ือแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้
การแต่งต้ังมีผลต้ังแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 ๔.๒   พิจารณาแต่งต้ัง 
 
 ๔.๒.๑ แต่งต้ังรองอธกิารบดี โดยคาํแนะนาํของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๒ กําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ น้ัน ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดี 
โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง เสนอว่าควรนําเรื่องของหลักธรรมาภิบาลมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เป็นเร่ือง
ของคุณธรรมผสมผสานกับเรื่องหลักนิติธรรมและมีกฎหมายอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง การจะเป็นผู้บริหารหรือนํา
ข้าราชการท่ีมีมลทินมัวหมองเข้ามาเป็นผู้บริหารนั้นไม่เหมาะสม ซึ่งขณะน้ีอยู่ในกระบวนการและข้ันตอน 
ที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกําลังตรวจสอบ โดยปรากฏรายช่ือผู้บริหารบางคนท่ีรักษาราชการแทน
อธิการบดีนําเสนอรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากพิจารณาตัวบุคคลก็ยอมรับในความรู้ความสามารถ แต่หากพิจารณา 
ในเชิงหลักการของกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม ก็ไม่อาจจะยอมรับได้ เน่ืองจากมีประเด็นอีก ๒ – ๓ ประเด็น  
ที่ยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรต้องพิจารณา
ตนเอง นอกจากจะนํามาให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว อาจส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ความกล้าหาญทางจริยธรรม และคุณธรรม เป็นต้น ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าขณะน้ีอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย 
ยังไม่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี หากยุติบทบาทไปก่อนอีกสักระยะหน่ึงให้เรื่องต่าง ๆ คลี่คลาย
โดยตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างเรียบร้อยแล้วจะกลับมาเสนอตัวเป็นอธิการบดีก็จะมีความสง่างามเกิดขึ้น  
แต่ขณะนี้ยังมีอํานาจสั่งการที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต่าง ๆ จึงเห็นว่าไม่เป็นการสมควรอย่างย่ิง อีกทั้ง รักษา
ราชการแทนอธิการบดีควรแต่งต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงในประเด็นต่าง ๆ ที่ยังคลางแคลงใจอยู่ โดยเฉพาะ
กรณีที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัย 
 ๒. กรณีหนังสือของ สตง. น้ัน มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการสอบถามไปยัง สตง. และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องดังกล่าว ให้มหาวิทยาลัยสอบถามไปยัง 
สกอ. ว่าจะเป็นผู้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเองหรือจะให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ น้ัน ทั้งน้ี หากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดําเนินการเอง
อาจจะได้รับการยอมรับและความน่าเช่ือถือน้อยกว่าให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ และหากจะต้ังบุคคล
ภายในมาดําเนินการก็หาตัวบุคคลค่อนข้างยากและอาจจะไม่เป็นธรรมได้ ซึ่งทุกอย่างจะดําเนินการด้วยความโปร่งใส
และให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด 
 ๓. การแต่งต้ังรองอธิการบดีน้ัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีโดยคําแนะนําของ
อธิการบดีจากผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญติัมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งพิจารณาแลว้
เห็นว่าทุกรายที่รักษาราชการแทนอธิการบดีนําเสนอเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา ๒๙ หากการอภิปราย 
ไม่มีข้อยุติขอเสนอให้มีการลงมติให้ความเห็นชอบต่อไป 
 ๔.  ขณะนี้ สตง. ยังไม่แจ้งมติใด ๆ กลับมา การสอบสวนในกรณีดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้น ดังน้ัน 
บุคคลใดถึงแม้ว่าจะเป็นจําเลยหรือผู้ต้องหาไม่มีความผิดก่อนมีคําพิพากษาถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลน้ันไม่ได้
กระทําความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้มีความผิดไม่ได้ เน่ืองจากยังไม่มีสิ่งใดมาตัดสินว่าผิดจริง  
อีกทั้ง การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เช่น การได้รับ
การจัดสรรงบประมาณมากเป็นอันดันหน่ึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จํานวน ๓๘ แห่ง จากสํานัก
งบประมาณน้ัน สามารถทําให้เห็นว่าอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย มีความรู้ความสามารถด้านแผนและงบประมาณ
อย่างย่ิง และสํานักงบประมาณก็ให้การยอมรับ หากไม่ได้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี จะมีผู้ใดที่จะดําเนินการด้าน
แผนและงบประมาณต่อไปได้ดีเท่าน้ี ภาระงานที่สําคัญและใกล้เข้ามาอีกงานหนึ่ง คือ การต้อนรับองคมนตรีที่
จะเดินทางมาติดตามการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือสนองพระราโชบายพัฒนาระบบการศึกษา
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ ที่กําหนดขึ้นในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
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 ๕. การพิจารณาคุณสมบัติผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีน้ัน ควรพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๖ อย่างละเอียดและรอบคอบ เน่ืองจากหากจะพิจารณาเพียงคุณสมบัติ 
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ น้ัน เป็นการกําหนดไว้กลาง ๆ โดยรวม
ทั่วไปเท่าน้ัน  
 ๖. ในครั้งน้ีรักษาราชการแทนอธิการบดีเสนอรายช่ือรองอธิการบดีจํานวน ๕ ตําแหน่ง  
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารวมท้ัง ๕ ตําแหน่ง หรือจะให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาทีละรายไป 
 ๗. การพิจารณาบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ควรพิจารณาโดยนํางานเป็นตัวต้ัง 
ก่อนจะพิจารณาถึงตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม ที่จะไปดํารงตําแหน่งในงานน้ัน ๆ  
 ๘. ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี มีผลต่อความรู้สึก ความคิด และเจตคติต่อ 
ประชาคมท่ีเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมาก ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหลาย ๆ เรื่องควรใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์
ตัดสิน แต่ความเป็นจริงส่วนใหญ่จะใช้เจตคติ ความเช่ือ และแรงจูงใจมากกว่ากฎหมาย หากมีเจตคติทางลบ 
จะส่งผลกระทบในเรื่องอ่ืน ๆ ตามมาด้วย ดังน้ัน สภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ต่อไปอย่างไรเป็นหลัก ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงในหลาย ๆ มิติ  
 ๙. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เสนอว่าในกรณี
ยังไม่มีการพิพากษาตัดสินคดีถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธ์ิ น้ัน เป็นหลักกฎหมายอาญา โทษอาญารุนแรง ต้ังแต่ 
ประหารชีวิต จําคุก ปรับลด ยึดทรัพย์สิน แต่กรณีของอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย น้ัน เป็นมาตรการทางปกครอง 
เป็นหน่วยงานภายใน เป็นข้าราชการ การใช้อํานาจทับซ้อนเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญผู้นําองค์กรต้องมีความ 
กล้าหาญทางจริยธรรมเพ่ือไม่ให้องค์กรเกิดความเสียหาย บางเร่ืองให้ต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือลงโทษ 
ให้ออกจากตําแหน่ง กรณีของอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ข้อกล่าวหาได้ยุติเรียบร้อยแล้วซึ่งมีมูล หากพิจารณา
ทางกฎหมายอาญา ข้าราชการถูกฟ้องในคดีอาญา ศาลประทับตรารับฟ้องว่ามีมูล ผู้บังคับบัญชาต้องต้ัง
คณะกรรมการสอบสวนวินัย ในทํานองเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นหน่วยงานราชการ  
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานใช้เงินไม่ถูกต้อง องค์กรอิสระช้ีมูลโดยทําเป็นหนังสือช้ีแจงชัดเจน เป็นข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ 
หากให้มาดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยอาจมีอํานาจทับซ้อนทําให้การสอบสวนพยานหลักฐานต่าง ๆ  
ไม่ชัดเจนและไม่เป็นธรรม และจะตอบปัญหาในสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างไร กรณีการ
พิจารณาการของบประมาณนั้น หากบุคคลดังกล่าวไม่ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี ก็สามารถจัดหาบุคคลอ่ืน 
ที่มีความรู้ความสามารถมาดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ไม่ควรยึดติดกับตัวบุคคล   
 ๑๐. สภามหาวิทยาลัยควรลงมติเพ่ือให้เกิดข้อยุติ ดังน้ี ๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ัง
รองอธิการบดีทั้งหมด จํานวน ๕ ราย หรือ ๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งต้ังรองอธิการบดี 
เป็นรายบุคคล 
 ๑๑. ขณะนี้ยังไม่มีมติจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) หนังสือที่แจ้งมายังมหาวิทยาลัย
เป็นเพียงความเห็นของ สตง. เท่าน้ัน ไม่ใช่เป็นมติของ สตง. แต่อย่างใด หากนํามาพิจารณาและสรุปว่าอาจารย์ 
ดร.ถนัด บุญชัย มีความผิดน้ันยังไม่ได้ สภามหาวิทยาลัยควรยึดในหลักการและต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ 
ความเป็นจริง อีกทั้ง การแต่งต้ังรองอธิการบดีต้องแต่งต้ังโดยคําแนะนําของอธิการบดี ซึ่งรักษาราชการแทน
อธิการบดีได้เสนอรายช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ควรให้เกียรติรักษาราชการแทนอธิการบดี 
ซึ่งได้พิจารณามาอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทุกประการ เน่ืองจากรองอธิการบดี 
ต้องปฏิบัติงานร่วมกับรักษาราชการแทนอธิการบดีและต้องทํางานเป็นทีมเดียวกัน 



๙ 
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 ๑๒. สภามหาวิทยาลัยควรให้เกียรติในการตัดสินใจของรักษาราชการแทนอธิการบดี ไม่ควรเข้าไป
ก้าวก่ายการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และควรพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดีทั้งชุดไม่ควรพิจารณา
รายบุคคล 
 ๑๓. ควรพิจารณาเป็นรายบุคคล เน่ืองจากคุณสมบัติของแต่ละคนแตกต่างกัน  
  
 จากน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมให้ลงมติโดยเปิดเผย ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๓ โดยให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยยกมือขึ้นพ้นศีรษะ กรณีเห็นด้วยว่าควรพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี พร้อมกัน จํานวน ๕ ราย หรือ เห็นด้วยว่าควรพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดี  
โดยคําแนะนําของอธิการบดี เป็นรายบุคคล ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน ๑๘ คน และ 
ผลการลงมติเป็น ดังน้ี 

(๑) เห็นด้วยว่าให้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี  
พร้อมกัน จํานวน ๕ ราย ๑๑ คะแนน 

(๒) เห็นด้วยว่าให้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
เป็นรายบุคคล ๕ คะแนน 
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์  
อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล) 

(๓) งดออกเสียง ๑ คน 
(นายกสภามหาวิทยาลัย) 

  ทั้งน้ี ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไม่ใช้สิทธ์ิ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี พร้อมกัน จํานวน 
๕ ราย ตามรายช่ือที่รักษาราชการแทนอธิการบดีให้คําแนะนําต่อสภามหาวิทยาลัย 
  
 จากน้ันนายกสภามหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมให้ลงมติโดยเปิดเผย ซึ่งเป็นการดําเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๓ โดยให้กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยยกมือขึ้นพ้นศีรษะ กรณีเห็นด้วยกับการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนํา
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๕ ราย ซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาประชุม จํานวน 
๑๘ คน และผลการลงมติเป็น ดังน้ี 

(๑) เห็นด้วยกับการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จํานวน ๕ ราย ๑๑ คะแนน 

(๒) ไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี 
จํานวน ๕ ราย ๒ คะแนน 
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณี ไม่เห็นชอบในส่วน
ของอาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย เพียงรายเดียว เน่ืองจากยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง 
ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และนิติธรรม ส่วนรายที่เหลอือีก ๔ ราย เห็นชอบ) 



๑๐ 
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(๓) งดออกเสียง ๓ คน (อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ อาจารย์ปภัส ฉัตรยาลักษณ์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล) 

  ทั้งน้ี นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ไม่ใช้สิทธ์ิ 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของอธิการบดี จํานวน ๕ ราย ดังน้ี 

๑) อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย     เป็น รองอธิการบดี  
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช   เป็น รองอธิการบดี  
๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทมิา พิชัย   เป็น รองอธิการบดี  
๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล   เป็น รองอธิการบดี  
๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนท์  เป็น รองอธิการบดี 

  ทั้งน้ี ให้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๔ ขึ้นมา
พิจารณาก่อนตามลําดับ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อนตามลําดับ  
 
 ๔.๒.๒ แต่งต้ังเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่าด้วยอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่  
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และตามความในมาตรา ๓๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่งให้รองอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งด้วย ทําให้ตําแหน่งเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งต้ังจากรองอธิการบดีคนหน่ึงโดยคําแนะนําของอธิการบดีว่างลง 
 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งกําหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังรองอธิการบดีคนหน่ึงโดยคําแนะนําของอธิการบดี  
เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ  
 
  



๑๑ 
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 ๔.๒.๔ แต่งต้ังรองอธกิารบดีไปดํารงตําแหน่ง 
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยผู้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และตามความในมาตรา ๓๒  
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่ออธิการบดีพ้นจากตําแหน่ง ให้รองอธิการบดี
พ้นจากตําแหน่งด้วย ทําให้รองอธิการบดีที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ 
ชุดต่าง ๆ ตามท่ีกฎระเบียบกําหนดไว้ว่างลงทั้งหมด  
 บัดน้ี สภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ได้มีมติแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  วงศ์สุข เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และอธิการบดีได้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังรองอธิการบดี โดยคําแนะนําของ
อธิการบดี ไปแล้ว 

ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังให้รองอธิการบดีไปดํารงตําแหน่ง 
ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามท่ีกฎระเบียบกําหนดไว้ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๔ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เสนอว่าไม่ควร
ให้อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รับผิดชอบในตําแหน่งกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เน่ืองจาก
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีอํานาจในการบริหารบุคคลในองค์กร และ อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย ยังอยู่ 
ในขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบ จึงควรคํานึงถึงความเหมาะสม 

๒. ควรกระจายภาระงานให้รองอธิการบดีอย่างเหมาะสมและรอบคอบ บางรายภาระงาน
ค่อนข้างน้อย และบางรายภาระงานค่อนข้างมาก 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังรองอธิการบดีไปดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม (ร่าง) ที่นําเสนอดังน้ี 
 

ที่ คณะกรรมการ ตําแหน่ง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง 
๑. คณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง

วิชาการ 
เลขานุการ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๒. คณะกรรมการจรรยาบรรณประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๓. คณะกรรมการอุทธรณ์และรอ้งทุกข์
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

เลขานุการ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

  



๑๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ที่ คณะกรรมการ ตําแหน่ง รายชื่อทีข่อแต่งต้ัง 
๔. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ในมหาวิทยาลยั (ก.บ.ม.) 
กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

  กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๕. คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

อ.ดร.ถนัด บุญชัย 

  กรรมการ ๑) ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 
๒) ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ 

๖. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๗. คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา 

รองประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

  กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๘. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๙. คณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน 

กรรมการ ๑) อ.ดร.ถนัด บุญชัย 
๒) ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๑๐. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
แห่งเอเชีย (adiCET) 

กรรมการ ๑) ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 
๒) ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๑๑. คณะกรรมการประเมินบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ตําแหน่งประเภทผู้บริหาร 

กรรมการ ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๑๒. คณะกรรมการประเมินบุคคล 
เพ่ือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งสูงขึ้น
ตําแหน่งประเภทท่ัวไปฯ 

กรรมการ 
และเลขานุการ 

ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล 

๑๓. คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

ประธาน
กรรมการ 

อ.ดร.ถนัด บุญชัย 

๑๔. คณะกรรมการประจําสํานักทะเบียน
และประมวลผล 

ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย 

๑๕. คณะกรรมการประจําสํานักหอสมุด ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 

๑๖. คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ 

๑๗. คณะกรรมการประจําสํานักดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา 

ประธาน
กรรมการ 

ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 จากน้ันที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ ๔.๓ ๔.๔ ๔.๕ และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับ 
 

 ๔.๒.๓ แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  และผูป้ฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๙ (๖)  
 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ           
สภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภา-
มหาวิทยาลัย จํานวน ๑๐ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒) นางสาวมนสิชา รัตนกิจ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓) นางสาวปราณิศา จันทร์มา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔) นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕) ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖) นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗) นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘) นางสุภาค พิสูจน์ เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๙) นางจําเนียร แก้ววงศ์แสง เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๑๐) นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
จากน้ัน นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นําเสนอที่ประชุมว่าเน่ืองจาก

เป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมบางส่วน
บางเรื่องในระหว่างการประชุม คือ เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๒ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 

 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
เฉพาะระเบียบวาระที่ ๔.๒ เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ให้ทันการปฏิบัติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 

 
  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๓ พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

 ๔.๓.๑ อนุมัติให้ปรญิญา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า 

ด้วยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาเสนอการให้ปริญญา 
แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ในระดับปริญญา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน           
๑,๘๙๓ คน ซึ่งเป็นการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี 

สําเร็จการศึกษา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 ระดับปริญญาเอก ๑๘ คน 
 ระดับปริญญาโท ๓๔ คน 
 ระดับปริญญาตรี ๑,๘๔๑ คน 

   รวม ๑,๘๙๓ คน 
 

ดังน้ัน มหาวิทยาลัยโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
ให้ปริญญาตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรมอบบัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบเก่ียวกับการจดสิทธิบัตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ว่ามีผู้ใดบ้าง เรื่องใดบ้าง เก่ียวกับอะไร ที่สามารถนํามาจดสิทธิบัตรได้ ให้จัดทําเป็นรายการแล้วส่งข้อมูล
ดังกล่าวไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๑,๘๙๓ คน ตามบัญชีรายช่ือที่นําเสนอ  

๒. มอบบัณฑิตวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  
 

๔.๔   พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 
 
 ๔.๔.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... โดยให้ข้อเสนอแนะและมีมติมอบ 
อนุ ก.บ.ม. นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาดําเนินการพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลการพิจารณา  
และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 
 บัดน้ี อนุ ก.บ.ม. ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาดําเนินการ 
ตามมติ ก.บ.ม. เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. ปัจจุบันเกิดปัญหาในประเด็นภาระงานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เ น่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้ภาควิชาเป็นผู้ดําเนินโครงการ แต่ให้ไปร่วมกิจกรรมกับคณะ เมื่อคณะเป็นผู้จัด ทําให้
ไม่มีรายช่ืออาจารย์ในภาควิชามีรายช่ือเป็นกรรมการ แล้วอาจารย์จะได้ภาระงานจากกิจกรรมน้ีได้อย่างไร  
อีกทั้งจะมีหลักฐานใดที่สามารถยืนยันได้ว่าอาจารย์ในภาควิชาน้ัน ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือจะได้รับภาระงาน ๐.๕ 
ภาระงานต่อคร้ัง ดังน้ัน จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการอนุมัติโครงการให้ภาควิชาต่าง ๆ  
หากภาควิชาไม่ทําภาระงานในส่วนน้ีก็จะไม่สามารถนํามาคิดเป็นภาระงานได้ ถึงแม้จะมีการเปิดช่องว่างให้ 
ว่าหากภาระงานส่วนใดไม่ครบให้นําภาระงานส่วนอ่ืนมาทดแทนหรือชดเชยได้ก็ตาม  

๒. เกณฑ์การประเมินอยู่ที่คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน เวลาปฏิบัติงานจริงหากมีโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการหรือจัดกิจกรรมใดเป็นการจัดในภาพรวม การแต่งต้ังกรรมการน้ัน 
คณบดีต้องขอรายช่ืออาจารย์จากภาควิชาเพ่ือแต่งต้ังกรรมการที่เก่ียวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
คณบดีจะออกคําสั่งแต่งต้ังในภาพรวม ภาควิชาไม่สามารถออกคําสั่งแต่งต้ังเองได้ ดังน้ัน จะรับประเด็นน้ีไป 
เพ่ือประสานคณบดีคณะวิทยาการจัดการเพ่ือหาวิธีการให้ได้รายช่ืออาจารย์จากภาควิชามาร่วมเป็นกรรมการ 

๓. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สอบถามว่า 
การออกข้อบังคับฯ ฉบับน้ี อาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการยกร่างด้วยหรือไม่ เน่ืองจากมีหลายประเด็นที่มี
ผลกระทบกับอาจารย์โดยตรง การออกข้อบังคับฯ ต่าง ๆ ควรเน้นการมีสว่นร่วมและการรับฟัง เพ่ือนําข้อมูลมา
ใช้ประกอบการออกข้อบังคับฯ ต่าง ๆ ต่อไป 

๔. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ี เป็นข้อบังคับที่ ใ ช้ระยะเวลาในการพิจารณากันค่อนข้างนาน  
ก่อนหน้าน้ีได้เคยส่งให้คณะต่าง ๆ พิจารณาเพ่ือนําข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ถือได้ว่าอาจารย์
ในคณะต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยกรา่งข้อบังคับฯ ฉบับน้ี 

๕. ในส่วนของการคิดภาระงานต่าง ๆ น้ัน อาจารย์ไม่เคยมีส่วนร่วม เข้าใจว่าที่ผ่านมาน่าจะมี
เฉพาะผู้บริหารของคณะที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่เห็นว่าควรให้อาจารย์ทุกระดับเข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
ทําประชาพิจารณ์ด้วย 

๖. ขอยืนยันว่ามหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือแจ้งไปยังคณะต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะ 
ได้จัดทําบันทึกข้อความแจ้งไปยังอาจารย์ในภาควิชา และให้อาจารย์ในภาควิชาเสนอความคิดเห็นกลับมา 
ว่าจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้าง จากน้ันคณะกรรมการบริหารคณะจะพิจารณาและแจ้งมติมายังคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย 

๗. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่า
เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ตลอดจนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
บางคนยังขาดการมีส่วนร่วม หากนําร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ กลับไปให้อาจารย์ได้มีส่วนร่วมโดยเปิดเป็นเวที



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

สาธารณะ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยนํากลับไปพิจารณาทบทวนอย่างรอบคอบเน่ืองจากเป็นประเด็นทาง
กฎหมาย 

๘. มีประเด็นใดที่ต้องจัดทําเป็นประชาพิจารณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ก็เป็นไปตามกฎ 
ก.พ.อ. จะต้องทําประชาพิจารณ์หรือไม่ พันธกิจ ๔ ด้าน ต้องทําประชาพิจารณ์ด้วยหรือไม่ ภารกิจไม่ต้องทํา 
ประชาพิจารณ์ใช่หรือไม่  

๙. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา นําเสนอว่า 
ควรพิจารณาทั้งฉบับ พันธกิจทั้ง ๔ ด้าน เป็นภารกิจของอาจารย์ แต่กฎ ก.พ.อ. กําหนดว่าอาจารย์แต่ละคน 
มีภารกิจอะไรบ้าง มหาวิทยาลัยมาออกข้อบังคับฯ ฉบับน้ี มีรายละเอียดที่ต่างกัน และยังไม่ครอบคลุม 

๑๐. ข้อบังคับฯ ฉบับน้ีจะออกใช้เมื่อใด เน่ืองจากข้อ ๒ ระบุว่า “ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป” ซึ่งขณะน้ีล่วงเลยเวลามาแล้ว ควรทบทวนแก้ไข และในส่วนของภาระงาน
เท่าที่อ่านมายังขาดความชัดเจนของหน่วยภาระงานว่าบางเรื่องต่อสัปดาห์ บางเร่ืองต่อภาคการศึกษา  
บางเร่ืองต่อคร้ัง อ่านแล้วยังมีคําถามต่อมา เช่น หน้า ๓๐ ข้อ ๒.๑.๔ อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท (๑) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก คิดเป็น ๖ ภาระงาน ต้องการทราบว่าต่ออะไร ต่อสัปดาห์  
ต่อคน หรือต่อภาคการศึกษา และหากอาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษา ๓ คน จะคิดภาระงานเป็น ๓ เท่าหรือไม่  
หรือ ๑ เท่า ควรระบุให้ชัดเจน และยังมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนอีกหลาย ๆ หัวข้อ 

 อีกกรณีหน่ึง หน้า ๓๓ ข้อ ๖.๑ อาจารย์ที่ไปดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนัก การคิดภาระงาน ๑ ภาระงานเท่ากับ ๑ ช่ัวโมง ต่อการเป็นกรรมการ ๑ ชุด  
ใช่หรือไม่ หรือคิดภาระงานต่ออะไร หากสภามหาวิทยาลัยประชุม ๓ ช่ัวโมง จะคิดภาระงานอย่างไร ทั้งน้ี  
ยังไม่รวมเวลาของการเดินทางด้วยซ้ําไป ในขณะที่ภาระงานบางอย่างคํานวณรวมถึงระยะเวลาของการเดินทาง
ด้วย 

 ควรทํารูปแบบให้เข้าใจง่ายและเห็นชัดเจนว่าภาระงานแบบน้ี อาจารย์สอนวิชาน้ี คิดเป็น
ภาระงานได้เท่าใด มาเปรียบเทียบกันใน Microsoft excel ก็ได้ จะได้ง่ายต่อการพิจารณากําหนดภาระงาน 
ว่ามีความพอดีหรือเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

๑๑. ควรให้อนุกรรมการบริหารงานบุคคล (อนุ ก.บ.ม.) กลับไปพิจารณาและทบทวนให้รอบคอบ
อีกครั้งหน่ึง โดยให้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งการประชุมสภา-
มหาวิทยาลัยในครั้งที่ผ่าน ๆ มา รวมถึงครั้งน้ีด้วย โดยควรแต่งต้ังกรรมการในอนุ ก.บ.ม. เพ่ิมเติม ดังน้ี  
๑) รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ๒) ประธานสภาคณาจารย์
และขา้ราชการ ๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ทั้ง ๔ คน  

๑๒. หากเห็นว่าภารกิจน้ีต้องการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากทุกภาคส่วน สภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลยควรแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาชุดหน่ึงเพ่ือพิจารณาประเด็นน้ีโดยเฉพาะ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 ๑. มอบมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาเรื่องน้ีโดยเฉพาะ โดยให้มี  
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ และ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา จํานวน ๔ คน ร่วมเป็นกรรมการด้วย และให้
นําเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อไป 
 ๒. มอบคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก .บ .ม .)  
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการแก้ไขปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับฯ  
ฉบับดังกล่าว แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ๔.๔.๒ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง 

ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ... และให้นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.๒  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. เน่ืองจากเป็นองค์กรที่จัดต้ังขึ้นใหม่และมีพันธกิจที่หลากหลาย อัตราค่าจ้างผู้อํานวยการ
โรงเรียนสาธิตฯ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นอัตราขั้นตํ่า เห็นว่ามีความเหมาะสม 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่งนําเสนอว่าเน่ืองจากงบประมาณที่นํามาจ่ายค่าจ้างเป็นงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยควรปรึกษาหารือกับสํานักงบประมาณเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินก็จะสามารถ 
ทําให้ประหยัดงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัยลงได้ และควรระบุให้ชัดเจนลงในประกาศฯ ฉบับน้ีด้วยว่า
ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

๓. ให้ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน ศึกษาข้อมูลจากที่อ่ืนว่า กรณีน้ีจะเป็นไปได้หรือไม ่
ที่จะขอรับการสนับสนุนจากสํานักงบประมาณเป็นงบประมาณแผ่นดิน  

๔.  อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เสนอว่ากรณีน้ี
เป็นการจ้างบุคคลภายนอกหรือผู้เกษียณอายุราชการ หากพิจารณาในหลักการกรณีเช่นน้ีเป็นการถ่ายโอน
อํานาจของรัฐไปสู่ผู้เกษียณอายุราชการ เกรงว่าสถานะของผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตจะใช้หรือยึดถือกฎ 
ระเบียบใด จะยึดถือเฉพาะข้อตกลงการปฏิบัติงานเท่าน้ันใช่หรือไม่ ควรมีมากกว่าน้ี เน่ืองจากเป็นผู้ที่เข้ามา
บริหารทรัพย์สินของทางราชการ ใช้อํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารและดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีความจําเป็นต้อง
พิจารณาด้วยความรอบคอบ ต้องมีกฎเกณฑ์ที่จะผูกมัดในเร่ืองระเบียบวินัยการใช้อํานาจ อีกทั้ง อํานาจ 
และหน้าที่ของผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้ัน จะต้องเป็นฝ่ายหน่ึงของสัญญาและ
ข้อผูกมัด โดยเฉพาะการมอบอํานาจหรือการถ่ายโอนต้องมีบทบังคับและบทลงโทษ 

๕. เอกสารที่แนบมานี้อาจจะแนบมาไม่ครบถ้วน แต่ความเป็นจริงแล้วมีรายละเอียดมากกว่าน้ี
และค่อนข้างครอบคลุมครบถ้วน และได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลง 

๖. ให้มหาวิทยาลัยนําข้อสังเกตของอาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ไปพิจารณาตรวจสอบ  
หากปรากฏอยู่แล้วก็ดี แต่หากไม่มีก็ให้เพ่ิมเติมเข้าไป เน่ืองจากว่าผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นผู้ที่เข้ามา
บริหารหน่วยงาน 

๗. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและดําเนินงานของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักการเดิมน้ันโรงเรียนสาธิตฯ อยู่ภายใต้การบริหารของ 
คณะครุศาสตร์ และผลการวิจัยระบุว่าหากโรงเรียนสาธิตฯ ยังอยู่ภายใต้คณะครุศาสตร์น้ันจะไม่สามารถเดินหน้า



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ต่อไปได้ จึงเป็นเหตุที่ต้องแยกโรงเรียนสาธิตฯ ออกมาเพ่ือขึ้นตรงกับมหาวิทยาลัย และได้ออกข้อบังคับฯ  
ฉบับดังกล่าว  

 ดังน้ัน กระบวนการและข้ันตอนการบริหารจัดการรวมถึงการกํากับดูแลได้ระบุไว้ค่อนข้าง
ชัดเจน ตลอดจนการยกฐานะครูโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความชัดเจนมากข้ึน จะได้ประโยชน์ทั้งการบริหารจัดการ
และบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ รวมถึงการนําโรงเรียนสาธิตเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

๘. คณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารและ
ดําเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว และ
ครอบคลุม รวมถึงสัญญาต่าง ๆ มีความชัดเจน ผู้ที่ได้รับการปฏิบัติต้องลงนามและรับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัติ
ทั้งสิ้น 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 

 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างสําหรับ 
ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. ....  รายละเอียดตาม (ร่าง) 
ประกาศฯ ที่นําเสนอ  
 
 ๔.๔.๓ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
  เรื่อง กรอบของตําแหน่ง มาตรฐานการกําหนดตําแหนง่  

และกรอบอัตรากําลังบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลยั  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
(ก.บ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กรอบของตําแหน่ง มาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง และกรอบอัตรากําลัง
บุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... และให้
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.๓  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. คําว่า กรอบ หมายถึง จํานวนบุคคลที่อยู่ในองค์กรน้ัน ๆ เช่น ข้าราชการ จํานวน ๔๐๐ คน 
ส่วนมาตรฐานตําแหน่ง หมายถึง บุคคลที่จะเข้าไปอยู่ในกรอบต้องประกอบด้วยคุณสมบัติอะไรบ้าง  
เช่น ต้องสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการสอนก่ีปี  

๒. ประกาศฯ ฉบับน้ี พิจารณาแล้วจะมีเฉพาะการกําหนดมาตรฐาน ไม่ปรากฏเรื่องกรอบ
อัตรากําลัง 

๓. เน่ืองจากประกาศฯ ฉบับน้ี เป็นฉบับที่ ๓ จึงต้องใช้ช่ือให้เหมือนกับฉบับที่ ๑ และ ๒  
โดยในประกาศฯ ฉบับที่ ๑ และ ๒ ระบุเรื่องกรอบอัตรากําลังไว้เรียบร้อยแล้ว แต่การใช้ช่ือต้องเหมือนกับฉบับ
ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน หากต้ังช่ือใหม่จะกลายเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น 



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔. เพราะเหตุใดถึงไม่ระบุช่ือในประกาศฯ ฉบับน้ีว่าเป็นเฉพาะมาตรฐานการกําหนดตําแหน่ง 
หากระบุแบบนี้ทําให้ผู้ที่อ่านเกิดความสับสน ดังน้ัน ควรมีข้อความอารัมภบทนําก่อนเพ่ืออธิบายให้ทราบว่า 
ในฉบับก่อนน้ันได้กําหนดกรอบของตําแหน่งไว้จํานวนเท่าใด และฉบับน้ีเป็นเร่ืองของการกําหนดมาตรฐาน
ตําแหน่ง 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กรอบของตําแหน่ง มาตรฐานการ
กําหนดตําแหน่ง และกรอบอัตรากําลังบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ... รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศฯ ที่นําเสนอ โดยให้นําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาปรับปรุงก่อนออกประกาศฯ ใช้ ต่อไป 
 

 ๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๕.๑   การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
   เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
   และศาสตราจารย์ จํานวน ๑ ราย (วาระลับ) 
 

 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติระเบียบวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่  
๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 - ไม่ม ี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 ๖.๑ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
โดยตําแหน่ง นําเสนอที่ประชุมว่า วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยร่วมกับสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ได้จัดประชุมสัมมนาวิชาการคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น  
โดยได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Quality culture (วัฒนธรรมคุณภาพ)” ในการน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ 
มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทย ยุค ๔.๐ และความก้าวหน้าการต้ังกระทรวงอุดมศึกษา” และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อํานวยการสํานัก
มาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. กําหนด” 
จากน้ัน รักษาราชการแทนอธิการบดีจะกล่าวถึงทิศทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยมีประธาน 
สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมอภิปรายด้วย  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 การประชุมสัมมนาวิชาการฯ ครั้งน้ี จะมีอาจารย์เข้าร่วมรับฟังประมาณ ๒๐๐ คน นักศึกษาประมาณ 
๑๐๐ คน จึงขอเชิญชวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังในครั้งน้ีด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๑ 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ 
 

 ๖.๒ การจัดทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสอบถาม  
กรณี การแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ สามารถกระทําได้หรือไม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพ่ือสอบถามประเด็นเก่ียวกับการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ สามารถกระทําได้หรือไม่ น้ัน บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้วหรือไม่
ประการใด 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

 ๖.๓ การจัดทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อสอบถาม  
กรณี การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเทจ็จริงเรื่องโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติมอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือสอบถามประเด็นเก่ียวกับการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเร่ืองโครงการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ น้ัน บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแล้วหรือไม่ประการใด 
  

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ  
 

 ๖.๔ ความคบืหนา้เรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดสอบ 
และออกข้อสอบแข่งขันเพือ่บรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบล จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
กรณีที่ประชุม ก. กลาง ท้องถ่ิน (ประชุมรว่ม ๓ ก) ได้ลงมติ "ยกเลิกบัญชผีู้สอบแข่งขันได้" 
ของท้ัง ๘ อบต. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนือ่งจากมีการจัดสอบโดยมิชอบ 

 
 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา สอบถามที่ประชุมว่า  
ตามท่ีได้มีการแจ้งเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตการสอบแข่งขัน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ รวมถึงกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้เก็บรวบรวมข้อเท็จจริงและได้ตรวจสอบพิจารณาเร่ืองร้องเรียนดังกล่าว 



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุม ก. กลาง ท้องถิ่น (ประชุมร่วม ๓ ก) ได้ลงมติ “ยกเลิกบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้” ของทั้ง ๘ อบต. ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากมีการจัดสอบโดยมิชอบ จากมติดังกล่าว
ส่งผลให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้และได้บรรจุเข้ารับราชการแล้วน้ัน ต้องถูกปลดออกจากราชการ รวมถึงข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปใช้ในการปรับเปลี่ยนตําแหน่ง/สายงานของตนเอง
ก็ต้องกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิม น้ัน มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และมีการดําเนินการอย่างไรบ้าง ขอให้มหาวิทยาลัย
ช้ีแจงและให้ข้อมูลดังกล่าว 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ และเสนอแนะให้อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ ประสานไปยังคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และดําเนินการอย่างไรต่อไป 
 
 ๖.๕ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  
คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ 
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันที่  
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ น.  
 

ปราณิศา จันทร์มา    นราธิป ปากหวาน 
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       ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
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